



เอกสารข่าวต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๖๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrd@parliament.go.th

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐสิงคโปร์

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสิงคโปร์ตัวเก็งว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไป

๒. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

- ประธานรัฐสภาศรีลังกายอมรับนายวิกรมสิงเหเป็นนายกรัฐมนตรี

๑. สาธารณรัฐสิงคโปร์ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสิงคโปร์ตัวเก็งว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไป

พรรครัฐบาลสิงคโปร์ประกาศชื่อ นายเฮง สวีเกิต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าดำรงตำแหน่งระดับสูงของพรรค ซึ่งอาจทำให้ก้าวขึ้นไปนายกรัฐมนตรีคนต่อไป หลังจากนายกรัฐมนตรีลี เซียนลุงลงจากตำแหน่งการแต่งตั้งนายเฮงในฐานะรองเลขาธิการพรรคคนที่หนึ่งของพรรคกิจประชาชน เป็นผลจากการเคลื่อนไหวแบบไม่เปิดเผยมาหลายเดือนเพื่อหาผู้นำคนใหม่ ทั้งที่ปกติแล้วกระบวนการสรรหาผู้นำคนใหม่ของสิงคโปร์มักเป็นไปอย่างเป็นระเบียบและเป็นไปตามที่คาดหมายไว้แล้ว นายกรัฐมนตรีลี โปสต์ในเฟซบุ๊กของพรรคกิจประชาชนว่า คณะกรรมการบริหารกลางของพรรคได้เลือกนายเฮงเป็นรองเลขาธิการพรรคคนที่หนึ่ง ตำแหน่งนี้จะขึ้นตรงต่อเลขาธิการพรรค ซึ่งปัจจุบันคือ นายกรัฐมนตรีลี ที่ประกาศจะลงจากตำแหน่งเมื่อมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ อาจจะมีการเลือกตั้งก่อนกำหนดในปี ๒๕๖๑

นายยูจิน ตัน ศาสตราจารย์ทางด้านกฎหมาย ณ มหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์ กล่าวว่า ธรรมเนียมปฏิบัติในอดีตของพรรคกิจประชาชนนั้น ผู้นำรุ่นต่อไปซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองเลขาธิการพรรคคนที่หนึ่งจะได้เป็นผู้บริหารระดับสูงสุด โดยนายตัน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการทางการเมืองของสิงคโปร์กล่าวถึงอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่สองของเกาะและนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันว่า เป็นเหมือนกับกรณีของทั้งนายโก๊ะ จ๊กตง และนายลี เซียนลุง ที่ต้องเรียนรู้บทบาทของตัวเองจากคนรุ่นก่อน ๆ ก่อนทำหน้าที่จริง การเปลี่ยนผ่านความเป็นผู้นำที่มีศักยภาพจะทำให้เกิดลัทธิการคุ้มครองทางการค้า ซึ่งต้องจัดการกับภัยคุกคามทางเศรษฐกิจที่จะเกิดกับรัฐที่มีเศรษฐกิจแบบเปิดกว้างไปทั่วโลกแห่งนี้ ในขณะที่รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาคความกังวลเกี่ยวกับช่องว่างของคนรวยที่มากเกินไปและการเคลื่อนไหวทางสังคม

อนึ่ง นายเฮงวัย ๕๗ ปี นับเป็นผู้มีประสบการณ์มากที่สุดในบรรดารัฐมนตรีสามคนที่ได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นผู้นำสิงคโปร์คนต่อไปต่อจากนายลี ซึ่งปัจจุบันอายุ ๖๖ ปีแล้ว

ที่มา : <http://www.reuters.com>

๒. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา : ประธานรัฐสภาศรีลังกายอมรับนายวิกรมสิงเหเป็นนายกรัฐมนตรี

นายการุ ชัยสุริยา ประธานรัฐสภาศรีลังกายอมรับนายรานิล วิกรมสิงเห ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี ที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศ ซึ่งเป็นเวลาสามวันหลังจากที่ถูกประธานาธิบดีปลดออกจากตำแหน่ง ทำให้รัฐธรรมนูญของประเทศเข้าสู่ความสับสนวุ่นวาย นายวิกรมสิงเห กล่าวว่า การที่ตนถูกปลดออกจากตำแหน่ง เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย จึงได้จัดประชุมภาวะวิกฤติกับพันธมิตรเพื่อรวบรวมผู้สนับสนุน ทั้งนี้ ประธานรัฐสภาศรีลังกา กล่าวว่า คำร้องขอของนายวิกรมสิงเห ให้มีการรักษาความปลอดภัยและการร้องขอสิทธิพิเศษของนายกรัฐมนตรี เป็นเรื่องที่ยุติธรรม จนกว่าผู้สมัครคนอื่นจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าครองเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภา

ประธานรัฐสภาศรีลังกากล่าวในจดหมายที่ส่งไปยังประธานาธิบดีไมตรีปาละ สิริเสนา ผู้ซึ่งปลดนายวิกรมสิงเห ว่าคำขอดังกล่าวเป็นคำขอที่เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรม และยังเตือนประธานาธิบดีว่าการปิดรัฐสภาเป็นเวลาเกือบสามสัปดาห์จะทำให้สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศแถบมหาสมุทรอินเดียเลวร้ายยิ่งขึ้น หลังจากประธานาธิบดีปลดนายวิกรมสิงเหออกจากตำแหน่ง ได้มีการแต่งตั้งนายมหินทา ราชปักษี คู่แข่งของนายวิกรมสิงเห ขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ทันที และเลื่อนการประชุมรัฐสภาออกไป

เพื่อยับยั้งการคัดค้านการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม อดีตรัฐสภาได้แจ้งแก่ประธานาธิบดีว่า การเลื่อนการประชุมรัฐสภาออกไปจนถึงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จะส่งผลกระทบต่ออย่างร้ายแรงและเป็น สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาสำหรับศรีลังกา และต้องการให้ประธานาธิบดีพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้ง

ที่มา : <http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/artucke-6325519/Sri-Lanka-Speaker-recognises-Wickremesingh...>

นางสาวเจติยา โกมลเปลิน
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑